



# สรุปมติของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๕

วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ผู้อำนวยการสถาบันอินทรี จันทร์สถิตย์เพื่อการค้นคว้า และพัฒนาพืชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ธนสินชยกุล ผู้อำนวยการสถาบันอินทรีจันทร์สถิตย์เพื่อการค้นคว้าและ พัฒนาพืชศาสตร์ นำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีหัวข้อ นำเสนอประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบายหลักและวัตถุประสงค์ขององค์กร ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการสถาบันอินทรีจันทร์สถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร	ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯ ได้มีข้อคิดเห็นว่างานวิจัย เกี่ยวกับพืชจะต้องใช้เวลามากในการทำวิจัย การได้รับทุน ทำวิจัย 1 หรือ 2 ปี อาจไม่เพียงพอต่อการทำวิจัยให้แล้วเสร็จ ได้ ดังนั้น การแสวงหาแหล่งทุนจึงต้องพิจารณาเพื่อให้ ได้รับการสนับสนุนการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง
2	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	ขอทราบความคืบหน้ากรณีข้าราชการเกษียณอายุที่ได้รับการขยายเวลาราชการ สามารถดำรงตำแหน่งทางการบริหารได้หรือไม่  - ขอทราบความชัดเจนเกี่ยวกับแบบประเมินภาระงานสำหรับผู้ขยายเวลาราชการที่กำหนดไว้ว่าจะต้องไม่เป็น ผู้บริหาร กรณีการประเมินภาระงานสอนจะประเมินเฉพาะงานสอนในวิชาต้นสังกัดหรือนำงานสอนนอกสาขา มาประเมินรวมด้วย  - รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารรับที่จะนำข้อมูลไปตรวจสอบและแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบต่อไป	ที่ประชุมรับทราบและรับรองข้าราชการที่ได้เกษียณอายุราชการและได้รับ การขยายเวลาราชการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไปอีก 1 ครั้ง  ที่ประชุมรับทราบ
3	คณะเศรษฐศาสตร์	ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์	อนุมัติ และกรรมการได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 1. การขอจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าวเป็นตัวอย่างโครงการนำร่องในการรวม โครงการบัณฑิตศึกษาเข้าด้วยกันซึ่งเป็น การใช้ทรัพยากรร่วมกันและทำให้การบริหารจัดการและการประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินไปได้ อย่างคล่องตัวและมีเอกภาพมากขึ้น 2. ควรระบุคุณสมบัติของผู้อำนวยการศูนย์ฯ โดยเน้นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในระบบ การบริหารการศึกษาหรือเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และคุณวุฒิที่สามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี 3. ควรกำหนดนโยบายการบริหารงานของศูนย์ฯและคณะให้สอดคล้องกันเพื่อให้การประสานงานระหว่าง หน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4	วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม	ขออนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม	อนุมัติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5	อ.ก.ม.อุทธรณ์ฯ	รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการ	เห็นชอบ
6	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	มีมติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ สุริยวานากุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2549 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
		แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	มีมติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์อรสา อร่ามรัตน์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2549 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
7	คณะบริหารธุรกิจ	ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549	อนุมัติ
8	คณะมนุษยศาสตร์	ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549	
9	คณะกรรมการติดตามผล การปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน	รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล และผู้อำนวยการสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนรวม 4 ราย	ที่ประชุมรับทราบ
10	สำนักประกันคุณภาพ	รายงานภาพรวม ผลการประเมินคุณภาพภายในสำหรับวิทยาเขต ประจำปี 2548	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)